

Số: /BC-SNV

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, KPHQ thiên tai**

Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Sở Nội vụ nhận được Công văn số 323/SNN-TL của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, KPHQ thiên tai; Sở Nội vụ báo cáo như sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ gồm: Tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước cải cách hành chính, chính quyền địa phương địa giới hành chính, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ công chức cấp xã, phường, thị trấn tổ chức hội, tổ chức Phi Chính phủ, Văn thư lưu trữ Nhà nước, Tôn giáo và Thi đua- Khen thưởng.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện**

Xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên nên ngay từ đầu năm cấp uỷ, lãnh đạo Sở đã tổ chức phổ biến tuyên truyền, quán triệt sâu sắc về tác tại của thiên tai, chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, đảm bảo phát triển bền vững.

Thường xuyên vận động, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và lao động cơ quan thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật phòng chống lụt bão, kinh nghiệm ứng phó với thiên tai để cán bộ, công chức, viên chức và lao động cơ quan nâng cao ý thức bảo vệ tài sản và tính mạng của mình và cộng đồng.

Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng an toàn hệ thống điện, nước, kho hiện vật và tài sản,... tại cơ quan, có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn về phòng chống thiên tai.

## **2. Thống kê các loại vật tư, phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin, nhu yếu phẩm cho hoạt động phòng, chống thiên tai**

Căn cứ tình hình thực tế tại Sở đã bố trí 03 phương tiện ô tô và các phương tiện khác khi cần thiết trong thực hiện phòng chống thiên tai. Quan tâm chú trọng bảo quản tốt các nguồn tài liệu hiện đang lưu trữ tại kho lưu trữ lịch sử của Sở.

## **3. Nguồn tài chính cho phòng, chống thiên tai**

Hàng năm, Sở Nội vụ đã chủ động việc triển khai văn bản thực hiện thu quỹ phòng, chống thiên tai triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Sở. Qua đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và lao động đóng 01 ngày lương hoặc ngày thu nhập theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp và tổng hợp nộp về Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Giang theo quy định.

## **4. Cập nhật tình hình thiên tai đảm bảo kịp thời, đủ tin cậy**

Đã chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn của tỉnh về các cảnh báo bão, lũ, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Cập nhật thường xuyên, kịp thời các dự báo, cảnh của các cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương, kịp thời chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng an toàn hệ thống điện, nước, kho hiện vật và tài sản của cơ quan.

# **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

## **1. Đánh giá chung**

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, KPHQ thiên tai được Sở Sở Nội vụ triển khai kịp thời. Thường xuyên giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo của tỉnh (*nếu có tình huống xảy ra*). Phương châm “Bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, đảm bảo chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và yêu cầu “Ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả) đã được các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động

triển khai thực hiện; các thông tin về dự báo, cảnh báo thiên tai được tuyên truyền chính xác và kịp thời.

## **2. Một số bài học kinh nghiệm**

Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của phòng, chống thiên tai đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Luôn luôn chủ động trong công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai. Thực hiện đồng bộ, kịp thời và nghiêm túc, tránh chủ quan, lơ là trong phòng, chống thiên tai.

## **IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ**

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin sâu rộng nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, KPHQ thiên tai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động cơ quan.

2. Tăng cường đầu tư nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm thiên tai.

Trên đây là báo cáo kết quả sơ kết thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, KPHQ thiên tai của Sở Nội vụ./.

### ***Nơi nhận:***

- Sở NN&PTNT (Chi cục Thủy lợi);
- Lãnh đạo Sở;
- [chicucthuyloi@bacgiang.gov.vn](mailto:chicucthuyloi@bacgiang.gov.vn);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quang Đông**